
                                                                                                                                                                              

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสมทุรสาคร) 
-------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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๓. สถานที ่   ณ ศาลากลางจังหวดัสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
    จังหวดัสมุทรสาคร  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ         

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคบั
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสมุทรสาคร 

 ประวัติความเป็นมาของจังหวัด 
 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ าท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ซึ่งมีชาวจีนน าเรือส าเภาเข้ามา 
จอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเรียกว่า "บ้านท่าจีน" ในสมัย 
แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๙) ได้โปรดให้ยกฐานะ "บ้านท่าจีน" ขึ้นเป็น "เมืองสาครบุรี"
เพ่ือเป็นหัวเมืองส าหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามา
รุกรานทางทะเล 
 ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้
เปลี่ยนชื่อ "เมืองสาครบุรี" เป็น "เมืองสมุทรสาคร" ซึ่งมีความหมายวา่ "เมืองแห่งทะเลและแมน่้ า" ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า 
"เมือง" เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร "เมืองสมุทรสาคร" จึงได้เปลี่ยนเป็น "จังหวัด
สมุทรสาคร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ส่วนค าว่า "มหาชัย" ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๘ แห่ง 
กรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ าเมืองสาครบุรี แทนคลองโคก
ขามที่คดเคี้ยว แต่ขุดคลองยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๙  
(ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา 
บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า "มหาชัย" จึงเป็นที่นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา 
 อนึ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการปกครองมีการ
จัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างสรรค์ 
ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาลได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ "ต าบล
ท่าฉลอม" เป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม  
เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
 อาณาเขตและที่ตั้ง 
 จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) 
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๘๗๒.๓๔๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๕๔๕,๒๑๖ ไร่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวดันครปฐม 
 ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก ตดิตอ่กับกรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันตก ตดิต่อกับจงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวัดราชบรุี    
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๗. วิธีการด าเนินการ  

              จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครที่ เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวดัสมุทรสาคร ตลอดจนน าเสนอประเดน็หรือกฎหมายที่น่าสนใจให้
ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของ
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย  
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๓. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
 ๔. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 
 ๕. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๖. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ 
 ๗. นางสุนี  จึงวิโรจน์  กรรมการ 
 ๘. นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม  กรรมการ 
 ๙. นายปัญญา  งานเลิศ  กรรมการ 
  ๑๐. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์  กรรมการ 
  ๑๑. นายไพโรจน์  พ่วงทอง  กรรมการ 

 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
ส านักนายกรฐัมนตรี       
๑. นายพีระ  ทองโพธิ ์    หัวหน้าผูต้รวจราชการส านกันายกรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย 
๒. ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมนิทร ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
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 โอกาสน้ี นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒสิภา
และกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 
 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดติดกับกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนและฝั่งอ่าวไทย 
ประกอบด้วย ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาครมีศักยภาพหลายดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม และการประมง ทั้งนี้ มูลค่าโครงสรา้ง
การกระจายรายได้จากการผลิตของจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
๓๗๙,๐๕๘ ล้านบาท ภาคการเกษตร ๑๙,๐๔๕ ล้านบาท ภาคการประมง ๑๒,๓๕๔ ล้านบาท และเกษตรกรรม 
๖,๖๙๑ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๖๓ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ๓๘๒,๓๗๒ บาท/คน/ปี เป็นอันดับ ๗ ของประเทศ 
และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๔๐๗,๑๔๔ ล้านบาท สมดั่งค าขวัญจังหวัด
สมุทรสาคร "เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์" 
 ส าหรับกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
น าเสนอการขับเคลื่อนงานใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร ๒) โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ๓) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ๔) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาคร และ ๕) ความคืบหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมด า-
คลองสหกรณ์สาย ๓ พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดวสิุทธิวราวาส ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร และในช่วงบ่ายได้ประสานงานการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการ เพ่ือพบปะประชาชน 
และศึกษาดูงานโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาคร และติดตามความคืบหน้า  
ผลการด าเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ณ ถนนโครงการ ง๑๓ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้ ในนามจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญการด าเนินการของจังหวัดสมุทรสาคร และได้ลงตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างดยีิ่ง  

 จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์การลงพ้ืนที่ หน้าที่และอ านาจของวุฒสิภาตามรฐัธรรมนญู และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งสรุปสาระส าคญั
ได้ดังนี้ 

 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวทักทายส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนและพบปะกับประชาชนชาวจังหวัด
สมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการลงพ้ืนที่เพื่อติดตามงานที่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลใน ๔ ประเด็นหลัก ๆ คือ 
การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรับบาล โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โครงการส่งเสริม
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พลังงานทดแทน การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งประเดน็
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับมาจากประชาชน  ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาที่ลงพ้ืนที่ 
มาพบปะกับประชาชน ส่วนใหญ่จะท าหน้าที่กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของสภา อาทิ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง คณะกรรมาธิการ 
การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งแต่ละท่านจะได้บอกเล่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องส าคัญให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ และจากวัตถุประสงค์การลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ เพื่อได้ฟังปัญหาอุปสรรค
หรือความก้าวหน้าในการด าเนินการของจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อน ากลับไปสรุปและรายงานให้กับวุฒิสภา รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป  

 นายลักษณ์ วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคกลางทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา  
มีประเด็นท่ีประชาชนน าเสนออยู่ ๒-๓ เรื่อง เช่น เรื่องราคาเกลือทะเลตกต่ า เรื่องการประมง เรื่องการห้าม
ใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ๓ ชนิด ในภาคการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างเรื่องท่ีคณะกรรมการฯ 
ภาคกลางได้ไปติดตามและมีความคืบหน้ามาน าเสนอ คือ เรื่องราคาเกลือทะเลตกต่ า เนื่องจากจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลที่มีความส าคัญอันดับต้นของประเทศ  
แต่ราคาเกลือทะเลในช่วงเวลานั้นตกต่ าลงอย่างมาก สาเหตุมาจากมีการแข่งขันจากเกลือสินเธาว์ และจาก
การน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ตัน จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ราคาเกลือทะเล
ภายในประเทศตกต่ าลง ทั้งนี้ จากการติดตามการท างานของฝ่ายบริหาร เห็นว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาโดยก าหนดให้เกลือเป็นสินค้าเกษตร และชาวนาเกลือถือว่าเป็นเกษตรกร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้ามาดูแลเกษตรกร
ชาวนาเกลือ และที่ส าคัญยังได้มีความริเริ่มของรัฐบาลในการตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยขึ้น 
หมายความว่า นอกจากจะแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้กับเกษตรกรชาวนาเกลือแล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
รื้อฟ้ืนเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเกลือทะเลไทยในระยะกลางและระยะยาวด้วย และเป็น
เวทีที่จะหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตเกลือมาพูดคุยในคณะกรรมการชุดนี้ โดยรัฐบาลได้ตั้งผูแ้ทน
จากเกษตรกรชาวนาเกลือเข้าร่วมปรึกษาหารือด้วย นอกจากนี้ ได้ยกตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ระยะสั้นและระยะยาวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการและเป็นเรื่องที่วุฒิสภาเห็นพ้องต้องกัน 
เช่น การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากหากประเทศไทยจะด าเนินการ
เสนอให้เกลือทะเลไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) การวิจัยเกลือทะเลที่ส าคัญหลายโครงการ การจัดท าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวนาเกลือและชาวนาเกลือทะเล โดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกษตรกรชาวนาเกลือประสบภัยพิบัติ 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการแก้ไขปัญหาการน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ราคาเกลือ
ตกต่ า ส่วนการแก้ไขระยะยาว จะเป็นเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด  
การรวมกลุ่มเกษตรกรชาวนาเกลือเป็นกลุ่ม เป็นสหกรณ์ เพื่อให้เข้าถึงตลาดได้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์  
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สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่จะท าให้เกลือทะเลไทยสามารถแข่งขนัในตลาดระยะยาวได ้ส่วนเรื่องการประมง ถือ
ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความส าคัญ ซึ่งขณะนั้นได้มีการน าเสนอให้แก้ไขกฎหมายประมง คือ “พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘” ในหลายประเด็น ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติขึ้น มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และได้ตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งท าหน้าที่รวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ยังเป็นปัญหาให้กับชาวประมง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีหลายภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ีอกฎหมาย
ประมงฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

 นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล กรรมการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้มาในฐานะสมาชิกวุฒิสภา และ
ผู้ประสานงานของจังหวัดสมุทรสาครในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  
ต้องขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ความส าคัญและมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจากการลง
พ้ืนที่พบประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสาคร ๒ ครั้งที่ผ่านมา เรื่องที่ประชาชนได้เสนอแนะและร้องเรียนมายัง
คณะกรรมการฯ ได้มีความคืบหน้าในการด าเนินการ บางเรื่องสามารถด าเนินการได้เร็ว บางเรื่องอาจต้องใช้
เวลา อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ า ซึ่งนายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
ได้ชี้แจงไปแล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาการจราจรยังอยู่ระหว่างด าเนินการ แต่ได้รับความร่วมมือจากนายแก่นวิทย์ 
วงศ์ชูศิริ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ในการประสานงานต่าง ๆ  และมีความส าเร็จไปบ้างแล้ว 
ถือเป็นความคืบหน้าที่ได้ด าเนินการหลังจากลงพ้ืนที่มาแล้ว ๒ ครั้ง ส าหรับการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ เนื่องจาก 
สถานการณ์โควิด-๑๙ ท าให้การลงพื้นที่มาพบปะประชาชนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดมากนัก จึงเปลี่ยนมาเป็นการ
ติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๔ เรื่อง ได้แก่ การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ การจัดที่ดินท ากินใหช้มุชน 
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารให้
ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครมาร่วมชี้แจงด้วย อีกทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live และถ่ายทอดเสียงผ่านทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ
โครงการ Big Project ที่คณะกรรมการฯ ต้องการติดตามว่าในการด าเนินการมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
เพ่ือที่คณะกรรมการฯ จะได้ช่วยประสานงานในส่วนใดได้บ้าง ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้เลือกโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมด า-คลองสหกรณ์สาย ๓ พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดวิสุทธิวราวาส 
โดยได้มีการประสานงานกับนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งได้ 
ลงพื้นที่ไปส ารวจโครงการแล้ว พบว่าการเดินทางค่อนข้างล าบากเพราะอยู่ระหว่างก่อสร้างถนน จึงเห็นควร
ให้น าเสนอข้อมูลโครงการดังกล่าวในที่ประชุมช่วงเช้าวันนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับในวันนี้น าไปสู่การแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมการ กล่าวว่า การลงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ผ่านมา  
มีประชาชนเสนอปัญหาค่าน้ าประปาในภาคอุตสาหกรรมมีราคาสูงมาก จึงขอให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าจังหวัด
สมุทรสาครมีแม่น้ าท่าจีน แต่โชคไม่ดีคือมีน้ าทะเลหนุนท าให้น้ าในแม่น้ ากร่อย ท าให้น้ าที่การประปา 



๗ 
 
ส่วนภูมิภาคจัดหามาเพือ่ให้บริการประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครจึงน ามาจากอ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นระยะทางที่ไกลมาก ท าให้การประปาไม่มีเงินลงทุน จึงมีบริษัท น้ าประปาไทย 
จ ากัด เป็นผู้จัดหาน้ าและน ามาขายต่อให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จึงท าให้ราคาน้ าประปาส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมมีราคาค่อนข้างสูง แต่ส าหรับภาคประชาชนที่เป็นผู้ใช้รายย่อยจะได้ในราคาไม่สูงมากนัก 

 จากนัน้ เป็นการรบัฟังการน าเสนอข้อมูลของจังหวัดจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. การจดัที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
 นายพิสิทธิ์  แสงจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุป
ภาพรวมโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาครว่า คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ได้มอบหมายให้หนว่ยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือ
เข้าร่วมโครงการจัดการปัญหาที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดย
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือเข้าร่วมโครงการนี้ 
และแจ้งพ้ืนที่เป้าหมายให้กับกรมป่าไม้ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพ่ือก าหนดเป็ น
พ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้  
 - พ้ืนที่เป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรสาครได้รับอนุญาตให้เข้า 
ท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลนในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน ๑ ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหัวโพรง หมู่ที่ ๕ ต าบล
บางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ ๐-๒-๗.๒๐ ไร่ มีผู้ครอบครองที่ดิน  
๕ ครัวเรือน  
 - พ้ืนที่เป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน ๖ ชุมชน ๔ ต าบล ในท้องที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เนื้อที่รวม ๗๘-๐-๖๖.๓ ไร่ ๔๙๐ ครัวเรือน ประกอบด้วย ๑) บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ ๔ 
ต าบลนาโคก เนื้อที่ ๔-๒-๖๔ ไร่ จ านวน ๓๔ ครัวเรือน ๒) บ้านชายทะเลโรงกุ้ง หมู่ที่ ๕ ต าบลนาโคก เนื้อที่ 
๓-๓-๐๘ ไร่ จ านวน ๔๒ ครัวเรือน ๓) บ้านชายทะเลกาหลง หมู่ที่ ๗ ต าบลกาหลง เนื้อที่ ๑๑-๑-๔๔.๖ ไร่ 
จ านวน ๖๗ ครัวเรือน ๔) บ้านบางกระเจ้า หมู่ที่ ๑ ต าบลบางกระเจ้า เนื้อที่ ๒๕-๑-๖๐.๙ ไร่ จ านวน ๑๕๔ 
ครัวเรือน ๕) บ้านบางขุด หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านบ่อเนื้อที่ ๘-๐-๘๐.๕ ไร่ จ านวน ๖๕ ครัวเรือน และ ๖) บ้าน
กระซ้าขาว หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านบ่อ เนื้อที่ ๒๔-๓-๕๖.๓ ไร่ จ านวน ๑๒๘ ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรสาครได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณากรณีชุมชนบ้าน 
รางจันทร์ หมู่ที่ ๔ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ หารือกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีที่มีบางครอบครัวอยู่ในพ้ืนที่คาบเกี่ยวที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และที่ดิน 
ป่าชายเลน ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช.  
ได้หรือไม่ และหากเข้าร่วมโครงการได้จะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
ชี้แจงว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ ต้องร่วมกับส านักงาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรสาครลงพ้ืนที่ไปรังวัดส ารวจพ้ืนที่และจัดท าแผนที่ร่วมกันเพ่ือน าพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ
ต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕  



๘ 
 
 ๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 นายนิวัฒน์  เงางามดี นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัด
สมุทรสาครว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร ได้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณสองข้างถนนโครงการสาย ง๑๓ ตาม 
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร ที่ตั้งโครงการอยู่ในหมู่ที่ ๔ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ทิศเหนือ
ของโครงการจรดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๔๒ ถนนเอกชัย ทิศตะวันออกติดคลองประปา ทิศใต้ติด
กับทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย และทิศตะวันตกติดกับที่ดินเอกชน โครงการมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๘-
๒-๐๘ ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน ๑๕ แปลง มีเจ้าของที่ดิน ๒๑ ราย และการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ใน
เขตผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ปัจจุบัน
สภาพพ้ืนที่เป็นที่โล่ง ยังไม่มีการพัฒนา ในการด าเนินงานโครงการตามขั้นตอนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๙ และได้ให้ความเห็นชอบการปรับผังก าหนดแปลงที่ดินใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โดยจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ทั้งหมดจ านวน ๒๓ แปลง เป็นที่ดินเอกชน จ านวน ๑๙ แปลง เป็นที่ดินจัดหา
ประโยชน์ จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒-๐-๖๔.๓ ไร่ และมีสวนสาธารณะ จ านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑-๐-๙๖.๑ 
ไร่ โดยอัตราปันส่วนเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๖๐ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุน
งบประมาณ จ านวน ๕๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนนสายหลัก คือ ถนนสาย ง๑๓ เขตทาง ๒๐ เมตร 
ความยาว ๘๔๑ เมตร จ านวน ๔ ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ๒ ฝากถนน ขนาดข้างละ ๒ เมตร และก่อสร้าง
ถนนสายรอง เขตทาง ๑๒ เมตร ความยาว ๑๘๓ เมตร จ านวน ๒ ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ๒ ฝากถนน 
ขนาดข้างละ ๒ เมตร พร้อมทั้งจัดให้มีทางจักรยาน ระบบประปา ระบบระบายน้ า สวนสาธารณะ และ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าพร้อมไฟส่องสว่าง ทั้งนี้ ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จ านวน ๒๓ แปลง แบ่งเป็น (๑) ที่ดินของเอกชน 
จ านวน ๑๙ แปลง ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบโฉนดที่ดินให้เจ้าของทีด่ินแล้ว จ านวน ๑๒ แปลง และ
อยู่ระหว่างส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครด าเนินการออกโฉนดที่ดินอีก จ านวน ๗ แปลง (๒) ที่ดินจัดหา
ประโยชน์ จ านวน ๑ แปลง (๓) สวนสาธารณะ จ านวน ๑ แปลง (๔) ถนนสายหลัก และถนนสายรอง 
จ านวน ๒ แปลง นอกจากนี้ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน  
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จ านวน ๑๐,๖๐๐,๔๘๘.๕๔ บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคาน
ท างานอัตโนมัติ (ข.๑) พร้อมติดตั้งแผ่นปูทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตก าลังสูง บริเวณจุดตัดทางรถไฟ
สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๙ ล้านบาท ด าเนินการแล้วเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่วนการจ าหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการ จ านวน ๑ แปลง ราคาตารางวาละ 
๒๒,๖๘๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๖,๖๔๕.๕๐ บาท เพ่ือน ามาช าระหนี้คืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ และใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริหารจัดการภายในโครงการ โดยมีแผนที่จะ
ด าเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ พ้ืนที่ ๑-๐-๙๖.๑ ไร่ รวมทั้งปรับปรุงแนวคลองสาธารณประโยชน์ 



๙ 
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนการ
ช าระบัญชีโครงการ และการประกาศสิ้นสุดโครงการในราชกิจานุเบกษา มีแผนที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วน ส าหรับการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มุ่งเน้นเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากแปลงที่ดินที่มี
ความสวยงาม มีระบบสาธารณูปโภค อีกทั้งที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย เป็นการแก้ปัญหาที่ ดินตาบอดและ
เสริมสร้างระบบคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างถนนเอกชัย  ถนน 
เดิมบาง ซึ่งจะช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนเศรษฐกิจซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง
เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตศูนย์กลางเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และประการส าคัญคือภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณโดยไม่ต้องเสียค่าเวนคืนที่ดิน ส าหรับ
การประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ รายการ 
Happy Life กับคุณหรีด เว็บไซต์ Facebook Application LINE และแผ่นพับประชาสัมพันธ์อีกด้วย 
 พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า ได้เห็นโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ จึงรู้สึกยินดีกับจังหวัดสมุทรสาครด้วย เพราะว่านอกจากแก้ปัญหาที่ดิน 
ตาบอดแล้วยังสามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างถนน เป็นการแบ่งเบา
ปัญหาการจราจรได้ด้วย และเห็นว่า จังหวัดสมุทรสาครจะเป็นต้นแบบที่ดีในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบผลส าเร็จ และเชื่อว่ายังมีที่ดินอีกหลายแปลงที่ประสบปัญหาลักษณะนี้  
จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีปัญหาได้รับทราบและสามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้ เพราะว่า
ประชาชนทั่วไปอาจจะดูแผนท่ีผังเมืองแล้วไม่เข้าใจ ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก คือ ขอให้มีหนังสือ
ไปเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาเรือ่งที่ดินอยู่ในแนวผังเมอืงที่ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงต้องการพัฒนา
ให้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ด้วย เพราะว่าถ้าส่งหนังสือไปเชิญชวนว่าอยู่ในพ้ืนทีเ่ป้าหมายและสามารถเข้าร่วม
โครงการกับภาครัฐได้ ก็จะช่วยท าให้เกิดเส้นทางคมนาคมสายใหม่และสามารถแบ่งเบางบประมาณของรัฐ 
ท าให้เกิดความเจริญในพ้ืนที่และจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย  
 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ กล่าวว่า เนื่องจากโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของ
จังหวัดสมุทรสาครด าเนินการใกล้แล้วเสร็จและจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือปิดโครงการแล้ว  
และเห็นว่าการด าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนดทุกประการ นับว่าโครงการ 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาครนี้ได้ประโยชน์มาก และประการส าคัญคือ มีการพัฒนา
พ้ืนที่ที่ไม่มีทางออกหรือเป็นที่ดินตาบอดได้รับการจัดสรรอย่างสวยงาม และมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน 
มีถนนสายหลัก ถนนสายรอง และที่ส าคัญคือท าให้มูลค่าที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น จึงขอเสนอให้ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครจัดท าโครงการในพ้ืนที่อื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่มีแค่ ๑ จังหวัด ๑ โครงการเท่านั้น 
แต่ควรขยายไปยังพ้ืนที่อื่นให้มีอีกหลาย ๆ โครงการ และโครงการนี้จะเป็นตวัอย่างที่ดใีห้กับจังหวดัใกล้เคยีง
หรือจังหวัดอื่นในการที่เข้ามาดูงาน และเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ออกไปให้มีการรับรู้อย่างทั่วถึงและ
กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 



๑๐ 
 
 นายปัญญา  งานเลิศ กรรมการ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคณะกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ ได้มีการศึกษาและติดตามโครงการ 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จะต้องรายงานประจ าปีให้วุฒิสภาได้รับทราบ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีการติดตามและรับทราบ
ความคืบหน้ามาโดยตลอด เห็นว่าการด าเนินงานโครงการก่อนหน้านี้มีความล่าช้าค่อนขา้งมาก เพิ่งมาเร่งรัด 
ในระยะหลัง จึงเป็นเรื่องที่ดีที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความส าคัญและเร่งรัดการด าเนินงาน  
ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นเรื่องที่ดีและเชิงบวก ถ้าท าได้มากยิ่งดี  
แต่เนื่องจากขั้นตอนการด าเนินงานมีมากถึง ๒๕ ขั้นตอน เป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าจะประสบผลส าเร็จ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดหาที่ดิน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงขอชื่นชมส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสาครที่จัดท าโครงการแล้วประสบผลส าเร็จ จึงขอให้น าแนวทางการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จแล้วไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
 นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล กรรมการ กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภาอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากการด าเนินงาน
ช่วงแรก ๆ ประชาชนอาจจะมีความอึดอัดใจบ้างเนื่องจากด าเนินการแล้วเสร็จมาเป็นเวลา ๓ ปี แต่ยังไม่
สามารถเปิดใช้งานได้ เหตุผลที่สมาชิกวุฒิสภาชื่นชมโครงการนี้ เนื่องจากได้ไปติดตามโครงการจัดรูปที่ดนิใน
หลายจังหวัด พบว่าแต่ละจังหวัดมีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าจังหวัดสมุทรสาคร และบางจังหวัดยังไม่
สามารถด าเนินการได้ เมื่อเทียบกับจังหวัดสมุทรสาครแล้วจะเห็นว่าโครงการจัดรูปที่ดินของจังหวัด
สมุทรสาครเป็นโครงการที่ดีและการด าเนินงานค่อนข้างราบรื่นกว่าจังหวัดอื่น และเนื่องจากในวันนี ้
มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังเกี่ยวกับโครงการนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะ
ต่อยอดการท าถนนเส้นนี้เพ่ือแบ่งเบาภาระการจราจรในการข้ามคลองมหาชัย จึงได้มีการหารือกับ  
นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสะพาน
ข้ามคลองมหาชัยอีกแห่งหนึ่งในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นการน าเสนอในหลักการให้ทราบในเบื้องต้นก่อนว่า 
การสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยเป็นเรื่องที่ประชาชนจังหวัดสมุทรสาครให้ความส าคัญมาก เนื่องจาก 
สี่แยกสะพานวัดเจษเป็นสี่แยกวัดใจ ถ้าใจไม่ถึงก็ไม่สามารถผ่านสี่แยกนี้ได้ ท าให้การจราจรติดขัดเป็นอย่าง
มาก หากมีสะพานใหญ่ข้ามไปมาทีเดียวจะสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับเรื่องไว้แล้ว เพ่ือจะผลักดันให้เกิดการสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยแห่งที่ ๒ ในการช่วยระบาย
การจราจรบริเวณสะพานวัดเจษ ซึ่งสะพานวัดเจษเองก็มีการช ารุดบริเวณตอม่อ แม้จะยังไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่
หากวันไหนถึงขั้นวิกฤตและปิดสะพานเพ่ือซ่อมแซม ก็จะไม่มีสะพานส ารองไว้ใช้งานและจะเกิดปัญหา
การจราจรอย่างแน่นอน จึงควรมีการขยายสะพานหรือสร้างสะพานส ารองไว้รองรับการใช้งาน และอีกเรื่อง
หนึ่ง คือ ทางด่วนที่ลงมาทางถนนเอกชัย เป็นอีกเส้นทางที่ช่วยระบายการจราจรก่อนถึงสะพานวัดเจษได้ 
สามารถข้ามไปฝั่งถนนสหกรณ์ได้ และที่ส าคัญมีถนนสาย ง๑๖ และ ง๑๘ ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ถ้าสามารถสร้าง
สะพานข้ามไปได้จะช่วยท าให้การจราจรฝั่งวัดเจษเบาบางลงได้ และเชื่อมโยงไปยังถนนสหกรณ์ โครงการนี้



๑๑ 
 
หากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนช่วยกันผลักดันเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ จะเป็น
ประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างมาก 

 ๓) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

 นายอนุชิต อภิรักขิตบุญญา นายช่างเทคนิคอาวุโส และ นายสุริยะ สมศิริ นักวิชาการพลังงาน
ปฏิบัติการ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทนในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งส านักงานพลังงานจังหวดัสมุทรสาครไดด้ าเนินการโครงการภายใต้กองทุนเพ่ือส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มต้นจากการยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี ๒๕๖๕ มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ (๑) การสมัคร Admin 
โดยเปิดรับสมัคร Admin ในช่วงวันที่ ๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง Admin ซึ่ง Admin 
จะมีอายุการใช้งาน ๒ ปี และ Admin ที่ได้สมัครการใช้งานก่อนปี ๒๕๖๓ จ าเป็นต้องสมัครใหม่ (๒) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมใบสมัครขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์  กลุ่มเกษตร เป็นต้น และต้องเขียน 
ใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งให้ อปท. รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 
และรวบรวมใบสมัครดังกล่าวส่งให้กับส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๘-๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ (๓) ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครตรวจสอบและกลั่นกรองใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๒-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและตรวจสอบ
ความครบถ้วนเอกสารประกอบใบสมัคร รวมทั้งประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณา (๔) ส านักงาน
พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานข้อเสนอโครงการทั้งหมดที่ได้ขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี ๒๕๖๕ ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ 
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้เห็นชอบทุกโครงการที่ทางส านักงาน
พลังงานจังหวัดน าเสนอ (๕) เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. แล้ว อปท. มอบหมาย
และสมัครผู้จัดการโครงการเพ่ือยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (๖) คณะกรรมการกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาและประกาศผลโครงการท่ีไดร้ับการสนับสนนุจากกองทุนฯ ภายใน
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ส าหรับกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน 
มีจ านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่  
 (๑) สถานีพลังงานชุมชน ประกอบด้วย ๑) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จ านวน 
๒ แบบ คือ แบบรถเข็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ และแบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์  
ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถทดแทนปั๊มน้ าที่ใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงให้แก่เกษตรกรเพาะปลูกพืชพรรณต่าง ๆ 
ได้ ๒) เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีทีเหมาะส าหรับกลุ่มที่มีการใช้ความร้อนในกระบวนการ
ผลิต หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล หรือทดแทนการใช้แก๊สหุงตุ้ม ๓) ชุด
ครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับกลุ่มที่มีการใช้ความร้อนในกระบวนการ



๑๒ 
 
ผลิต หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการใช้แก๊สหุงตุ้ม ๔) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับกลุ่มที่มีกระบวนการผลิต หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการตากแห้ง สามารถลด
ระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์และได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ ๕) ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย 
เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับฟาร์มปศุสัตวท์ี่มีน้ าเสียจากการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานที่สามารถ
ทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม ๖) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับห้องเย็น เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะ
ส าหรับกลุ่มที่ต้องเก็บรักษาผลผลิตด้วยระบบห้องเย็น ซึ่งสามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า (On-grid) ได้  
 (๒) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับบ่อบาดาล ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า ๒.๕ 
กิโลวัตต์ ถังพักน้ าขนาดบรรจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยต้องมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร่ ผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๗ ครัวเรือน และเอกสารใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล นบ.๕ ที่ออกภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตรสามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
และน้ ามันเชื้อเพลิงได้  
 (๓) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับแหล่งกักเก็บน้ าผิวดิน ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อย
กว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ต้องมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ครัวเรือน เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตร สามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
น้ ามันเชื้อเพลิงได้  
 (๔) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พ้ืนที่ที่ ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) เป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่ห่างไกลสายส่งไฟฟ้าเกินกว่า ๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงไฟฟ้าของชุมชนและครัวเรือน มี ๒ รูปแบบ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือชุมชนพ่ึงพาตนเอง 
(Mini/Micro Grid) และระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar home) 
 ในส่วนรายการเทคโนโลยีที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของจังหวัด
สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น ๖ โครงการ จากกลุ่ม
ทั้งหมด ๑๖ กลุ่ม ผ่าน ๖ อปท. รวมงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น ๑,๘๘๖,๒๐๐ บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ขอรับ
การสนับสนุนระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน ๗ ระบบ 
 ๒) โครงการสถานีพลังงานชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ขอรับการสนับสนุนระบบ
อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน ๖ ระบบ และชุดหัวครอบแก๊สประสิทธิภาพสูง จ านวน ๒ 
ระบบ  
 ๓) โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ขอรับ
การสนับสนุนระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน ๕ ระบบ 
 ๔) โครงการสถานีพลังงานชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง ขอรับการสนับสนุนระบบ
อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน ๒ ระบบ และชุดหัวครอบแก๊สประสิทธิภาพสูง จ านวน ๑ 
ระบบ 



๑๓ 
 
 ๕) โครงการสถานีพลังงานชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ ขอรับการสนับสนุน
ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร จ านวน ๒ ระบบ ชุดหัวครอบแก๊สประสิทธิภาพสูง จ านวน ๒ 
ระบบ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับห้องเย็น ขนาด ๑๐ kWp จ านวน ๑ ระบบ  
 ๖) โครงการสถานีพลังงานชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหลักสอง ขอรับการสนับสนุนระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับห้องเย็น ขนาด ๑๐ kWp จ านวน ๑ ระบบ และระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์  
 ทั้งนี้ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครได้ส ารวจความต้องการเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือขอรับ  
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ใน ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่มแบน มีจ านวนกลุ่ม 
ทั้งสิ้น ๒๐๕ กลุ่ม มีกลุ่มมีความพร้อมและต้องการการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ๑๖ กลุ่ม กลุ่มมีความ
ต้องรับการสนับสนุนฯ แต่อปท. ไม่ได้สมัคร Admin ๑๒ กลุ่ม กลุ่มไม่ต้องการขอรับการสนับสนุน เนื่องจาก
ผลิตน้อย หรือหยุดการผลิต ๓๓ กลุ่ม กลุ่มไม่ต้องการขอรับการสนับสนุน เนื่องจากกระบวนการผลิต/ 
แปรรูป ไม่สอดคล้อง/เหมาะสมกับเทคโนโลยีพลังงาน ๘๑ กลุ่ม กลุ่มมีเทคโนโลยีอยู่แล้ว ๖ กลุ่ม ยกเลิก
กลุ่มแล้ว ๑๑ กลุ่ม และไม่สามารถติดต่อได้ ๔๖ กลุ่ม   
 ส าหรับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน บางกลุ่มมีอัตราการ
ผลิตลดลงหรือหยุดการผลิต จึงไม่มีความคุ้มค่าในการขอรับการสนับสนุน ส่งผลให้การของบจากกองทุนฯ
ขาดหายไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้วางแผนเพ่ือแกไ้ขดว้ยการส ารวจความต้องการกลุ่มเหล่านี้
อีกครั้ง หากบางกลุ่มมีอัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นก็สามารถขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ 
ในส่วนของ อปท. ท่ียังไม่ได้สมัคร Admin แต่กลุ่มมีความต้องการสนับสนุน เป็นเหตุให้กลุ่มเหล่านี้ 
ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครจะชี้แจงเพ่ือให้ อปท. เตรียมการ
สมัคร Admin ล่วงหน้า พร้อมทั้งท าหนังสือขอความร่วมมือสมัคร Admin ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพื่อในช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร อปท. สามารถสมัครได้ทันท่วงที โดยเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
อปท. ทุกแห่งจะต้องสมัคร Admin และทุกกลุ่มจะได้รับเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม และจะจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ล่วงหน้าก่อนวันปิดรับข้อเสนอโครงการ ๒ อาทิตย์ 
เนื่องจาก อปท. จะได้มีเวลาในการยื่นข้อเสนอโครงการเพียงพอ หลังจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีมติเห็นชอบแล้ว 
 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับผู้ที่สมคัรเปน็ Admin ว่า ถ้าไม่ได้เป็นองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ราชการรับรอง ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน อาทิ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถสมัครเป็น Admin และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนนี้ได้หรือไม่ 
 นายอนุชิต อภิรักขิตบุญญา นายช่างเทคนิคอาวุโส ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงว่า 
ส าหรับการสมัคร Admin ของกองทุนนี้ เป็นข้อตกลงหรือระเบียบที่กองทุนก าหนดให้ขอรับการสนับสนุน
โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เท่านั้น  



๑๔ 
 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้ให้ความส าคัญ
กับโครงการนี้มาก เนื่องจากว่ากรอบวงเงินที่กองทุนจัดสรรให้จังหวัดละ ๒๕ ล้าน คิดเป็นงบประมาณเกือบ  
๑ ใน ๔ ของงบประมาณท่ีผู้วา่ราชการทุกจังหวดัจะไดร้ับการจัดสรร จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท แต่งบประมาณ
ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับผิดชอบหมดทุกเรื่อง แต่โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพียงเรื่องเดียว
มีกรอบวงเงินถึง ๒๕ ล้านบาท จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดว่า 
ท่านสามารถที่จะใช้เงินกองทุนนีไ้ปส่งเสรมิกิจกรรมของหนว่ยงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
และเป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ เพราะขั้นตอนการขอรับการ
สนับสนุนจะเบ็ดเสร็จอยู่ที่จังหวัดเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว หากจังหวัดเห็นชอบและส่งโครงการไปแล้ว กองทุน 
ก็จะอนุมัติตามที่จังหวัดเห็นชอบ จึงอยู่ที่ว่าจะพูดคุยกับประชาชนในการรวมกลุ่มอย่างไร พูดคุยกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นความส าคัญในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพได้อย่างไร ส่ิงที่
คณะกรรมการฯ ต้องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ คือจะแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ
วิธีการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนนี้อย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น จึงอยากจะให้พลังงานจังหวัดหรือท้องถิ่นจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนนี้ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ผิด
หลักการของกระทรวงพลังงาน หรือวิธีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
เงินกองทุนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้น าเรื่องนี้เข้า 
ที่ประชุม ก.บ.จ. และได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้นได้เชิญพลังงานจังหวัดมาพูดคุยว่าในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณหน้า ต้องก าหนดเป้าหมายใหม่และต้องเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ เพราะว่า
วิธีการท างานของส่วนกลางหรือเจ้าของเงิน คือ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังคงเหมือนเดิม 
เพราะฉะนั้นทางจังหวัดต้องแก้ปัญหาที่ตัวเอง ไม่ใช่ไปเริ่มต้นนับหนึ่งในช่วงที่กองทุนแจ้งมา ท าให้มีเวลา
ท างานน้อย เพราะฉะนั้น อะไรที่สามารถด าเนินการได้ก่อน อาทิ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรก็ต้องจัดตั้งไวก้อ่น 
หรือผ่านกระบวนการของสหกรณ์ก็ว่าไปตามหลักเกณฑ์ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ เป็นการลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร  
 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ส านักงานพลังงานจังหวัดควรบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือว่าจะได้เกิดโครงการใหม่ ๆ ในการช่วยสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตหรือส่งเสริมอาชีพ ถ้าสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเหล่านี้และสามารถใช้
เงินกองทุนฯ ได้มากขึ้น หรืออาจจะต้องเริ่มด าเนินโครงการเหล่านี้ให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันเวลาที่ก าหนดในการ
ขอรับงบประมาณและจะท าให้การขับเคลื่อนโครงการไปได้เร็วมากขึ้น 
 พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมาธิการการพลังงาน ได้เห็นตัวอย่างในหลายจังหวัด
ที่ใช้งบประมาณเต็มจ านวน ๒๕ ล้านบาท ประเด็นคือ ขณะนี้บางจังหวัดเกิดเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ต้องการใช้



๑๕ 
 
งบประมาณจากกองทุนดังกล่าวและเสนอขอใช้งบประมาณแล้ว แต่เกิดข้อคลาดเคลื่อนระหว่าง  
๒ หน่วยงานด้วยกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส านักงานพลังงานจังหวัด ท าให้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 
จึงมีการฟ้องร้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ขอแนะน าให้ส านักงานพลังงานจังหวดัสมุทรสาครต้องประสาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้หนา้ที่และอ านาจในการอ านวยความสะดวก และรับทราบขั้นตอนการสมคัร 
การกรอกข้อมูล เพ่ือไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน และในฐานะที่ส านักงานพลังงานจังหวัดเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักจะต้องมีค าแนะน าการปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้องระหว่างส านักงานพลังงานจังหวัดและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการรับเรื่องธุรการ เช่น พ้ืนที่ตั้ งแผงโซลาร์ เซลล์ต้อง 
มีขนาดกี่ตารางวา หากเป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วจะต้องมีข้อตกลงอะไรบ้าง เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจน
ให้ทุกหน่วยงานได้เข้าใจตรงกันและท างานร่วมกันได้  

 ๔) สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดสมุทรสาคร 
 นายสุพจน์ เสือข า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
สถานการณ์ในช่วงปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จากการด าเนินการตามมาตรการการแพร่
ระบาดของโรคในจังหวัดสมุทรสาครระลอกที่ ๔ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  
มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันประมาณ ๕๐ รายต่อวัน จากสถานการณ์ดังกล่าวการแพร่ระบาด 
ของโรคเกิดจากการติดเชื้อในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับในสถานประกอบการไม่ได้มีการระบาดเป็น 
Cluster ใหญ่ มีเพียงการระบาดในครอบครัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และจ านวนสถานประกอบการที่ติดเชื้อมี
จ านวนลดน้อยลง ซึ่งมีการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานของบริษัท จังหวัดสมุทรสาครได้ด าเนินการควบคุม
สถานการณ์โดยแยกผู้ติดเชื้อเข้าใน CI (คนไทย) และ FAI (แรงงานต่างด้าว) ส่วนพนักงานที่เหลือใช้
มาตรการ Bubble & Sealed จ านวน ๗ วัน จากบริษัทถึงหอพัก และด าเนินการควบคุมที่หอพัก ส่วนใน
สถานประกอบการอื่นๆ ยังไม่มีการระบาดเปน็ Cluster ซึ่งทางจังหวัดสมทุรสาครเนน้การประเมินมาตรการ 
COVID Free Setting ในส่วนราชการ สถานประกอบการ หอพัก ร้านอาหาร เพ่ือป้องกันการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการจ ากัดการเดินทางของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาต่ออายุในจังหวัดสมุทรสาครที่
ศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว และมีมาตรการการตรวจหาเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อนเข้ามาในจังหวัด
สมุทรสาคร  
 ส่วนเรื่องการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับการฉีด
วัคซีนไปแล้วจ านวนมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขทุกกลุ่มอายุ โดยจ านวนประชาชน
ที่ ได้รับการฉีดวัคซีนสะสมถึงวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เข็มที่  ๑ ด าเนินการไปได้  ๙๖ .๕๓%  
เข็มที่ ๒ ด าเนินการไปได้ ๘๘.๗๑% เข็มที่ ๓ ด าเนินการต่อเข็มที่ ๒ ได้ไป ๓๖.๑๗% และเข็มที่ ๔ 
ด าเนินการต่อจากเข็มที่ ๓ ได้ไป ๑๑.๘๐% ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น คือ กลุ่ม ๖๐๘ การฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้
ภาพรวมจะสอดคล้องกับการฉีดของกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวดั ซึ่งด าเนินการฉีดเข็มที่ ๑ ไปได้ ๙๕% เข็มที่ ๒ 
ได้ไป ๙๔% และเข็มที่ ๓ ได้ไป ๔๘% และอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง คือ เด็กกลุ่มอายุ ๕-๑๑ ปี ซึ่งกลุ่มนี้เป็น



๑๖ 
 
การฉีดวัคซีนโดยสมัครใจ ขณะนี้ได้ด าเนินการฉีดเข็มที่ ๑ ไปได้ ๖๖.๗๘% เข็มที่ ๒ ได้ไป ๕๐% ทั้งนี้  
จะเร่งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี เพ่ือให้ฉีดวัคซีน 
เข็มที่ ๓ รวมทั้งรณรงค์ป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
 นางสุนี จึงวิโรจน์ กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทั้งในส่วนที่ถูกกฎหมายและลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมาย มีระบบการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท่ีชัดเจนหรือไม่ สัดส่วนของ 
คนไทยที่ติดเชื้อโควิดกับแรงงานต่างด้าวที่ติดโควิดมีสัดส่วนเท่าไหร่ และในส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมายมีตรวจโควิดอย่างละเอียดหรือไม่ และหากพบว่าติดเชื้อมีกระบวนการรักษาอย่างไร  
 นายสุพจน์ เสือข า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ชี้แจงว่า การตรวจผูต้ิดเชื้อที่เปน็แรงงานตา่งดา้วพบว่าตดิเชื้อค่อนข้างน้อย มีจ านวนไม่ถึง ๕% ของผู้ติดเชือ้
ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรสาคร โดยในระลอกที่ ๔ ตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน การติดเชื้อในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวลดลงน้อยมาก ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อจะเป็นกลุ่มคนไทยและเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว
เป็นหลัก ส่วนการติดเชื้อในสถานประกอบการ โรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวท างาน ขณะนี้ลดลงมากเช่นกัน 
เนื่องจากสถานประกอบการแต่ละแห่งจะมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด  
 ในส่วนของการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย จังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์ตรวจแรงงาน 
ต่างด้าวอยู่แล้วด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้สถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีแรงงานที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเข้ามาขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครยังมีศูนย์ตรวจพิสูจน์สัญชาติของสถานทูต
เมียนมา และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้มีการท างานร่วมกับส านักงานแรงงานจังหวัด 
และส านักงานจัดหางานจังหวัด ในการให้แรงงานต่างชาติขึ้นทะเบียนและมีการตรวจโรค โดยเฉพาะการ
ตรวจหาเชื้อโควิด อีกทั้งสถานประกอบการยังด าเนินการตรวจเอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของสถาน
ประกอบการแต่ละแห่งอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากพบว่ามีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด กระบวนการรักษาจะเหมือน
คนไทยทุกประการ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล หรือสถานที่กักตัว ส าหรับเรื่องการฉีดวัคซีนแรงงานต่างด้าว
ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฉีดวัคซีนเป็นจังหวัดแรกของประเทศ โดยการฉีดวัคซีนของประชากรต่างด้าว 
เข็มที่ ๑ ครอบคลุมประมาณ ๙๐% รวมถึงได้มีการฉีดเข็มที่ ๒ และ ๓ และยังมีบางส่วนที่เดินทางไปฉีด
วัคซีนในศูนย์ฉีดของ กทม. เพิ่มเติมอีกด้วย 
 นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสาคร มีจ านวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ คน การเปิดจดทะเบียนครั้งหลังสุด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีแรงงานต่างด้าวเข้ ามาสู่ระบบการจ้างงาน จ านวน  
๓๘,๐๐๐ คน แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้มีการลงทะเบียนถูกต้องและผ่านกระบวนการตรวจโรคตรวจสุขภาพ  
ทุกคน ประกอบกับในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครเองได้มีการจัดตั้ง FAI ในสถานประกอบการ รวมถึง
จัดท า Sandbox มีการตรวจ ATK เป็นประจ าทุก ๑๕ วัน ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร 
จะป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบกับการท างาน 
 



๑๗ 
 
 ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมด า-คลองสหกรณ์สาย ๓ พร้อมปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณวัดวิสุทธิวราวาส 
 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร  รายงานว่า โครงการ  
Big Project ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสมด า-คลองสหกรณ์สาย ๓ พร้อมปรับภูมิทัศน์
บริเวณวัดวสิุทธิวราวาส ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๔๐๐ เมตร 
งบประมาณ ๑๙,๙๓๑,๒๐๐ บาท ส าหรับรายละเอียดโครงการ ขอให้ผู้แทนจากส านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้รายงาน 
 นายชลิต  ไหวไว นายช่างอาวุโส ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจง
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากวัดวิสุทธิวราวาสเป็นศาสนสถานที่ส าคัญของต าบลพันท้ายนรสิงห์และจังหวัด
สมุทรสาคร สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร อุโบสถ
ประดิษฐานพระพุทธรูปจ าลองหลวงพ่อป่าเลไลย์หรือหลวงพ่อโตเฮง และเสนาสนะอื่น ๆ บริเวณด้านหลัง
ของวัดได้พบแหล่งเรือจม นามว่าเรือพนมสุรินทร์เป็นเรือขนาดใหญ่ มี ลักษณะการต่อเรือแบบอาหรับ
โบราณ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนะน าของต าบลพันท้ายนรสิงห์ ปรากฏอยู่ในแผนที่แหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบลพันท้ายนรสิงห์ การเดินทางจากเส้นทางถนนพระราม ๒ จากเขตกรุงเทพมหานคร มาถึงวัดวิสุทธิวราวาส
แล้วสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวในต าบลพันท้ายนรสิงห์ เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์ สะพานแดง 
จุดชมปลาโลมา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ทั้งในต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบล
โคกขามที่อยู่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป และยังสามารถเชื่อมไปยัง
เส้นทางสายเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม หรือจะไปยังจังหวัด
สมุทรปราการได้อีกด้วย ทั้งนี้ วัดวิสุทธิวราวาสมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ยังขาด
การพัฒนา ประกอบกับวัดได้ถูกน้ าจากคลองแสมด าและคลองสหกรณ์สาย ๓ เข้าท่วมพ้ืนที่และกัดเซาะ
พ้ืนที่ริมตลิ่ง ท าให้เกิดความเสียหาย มีผลกระทบต่ออาคารและศาสนสถานภายในวัดและการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพ่ือรักษาพ้ืนที่ริมตลิ่งและให้สามารถป้องกัน 
น้ าท่วมพ้ืนที่วัดได้ด้วย 
 ส าหรับวัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพัฒนาศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวให้มีการ
เชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวให้มี
ความน่าสนใจ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 
 วิธีการด าเนินการ โดยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง
ริมคลองแสมด า-สหกรณ์สหกรณ์ ๓ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดวิสุทธิวราวาส ความยาว ๐.๔๐๐ 
กิโลเมตร งบประมาณของโครงการ เป็นงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 
๑๑๙,๙๓๑,๒๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการ ๒๗๐ วัน เริ่มด าเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 



๑๘ 
 
เป็นหน่วยด าเนินการ ปัจจุบันผลด าเนินการได้ร้อยละ ๖๙ เร็วกว่าแผนด าเนินการร้อยละ ๓๐ และเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้วร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร” (ตามแนบ) 

 ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา 
ร่วมด้วย นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๔ ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง๑๓ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี  
นายนิวัฒน์ เงางามดี นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป พร้อมน าคณะสมาชิกวุฒิสภานั่งรถรางเพ่ือส ารวจโครงการ  
จัดรูปที่ดินที่ได้มีการด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 
 โครงการฯ ดังกล่าวมีขนาดพ้ืนที่โครงการ ๑๑๘-๒-๐๘ ไร่ มีเจ้าของที่ดิน ๒๑ ราย มีการจัดที่ดิน
ใหม่ในโครงการ จ านวน ๒๓ แปลง รังวัดและออกโฉนดแปลงที่ดินใหม่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เรียบร้อยแลว้ 
๑๒ แปลง อีก ๗ แปลง อยู่ระหว่างการด าเนินการออกโฉนดที่ดิน โดยมีที่ดินจัดหาประโยชน์ ๑ แปลง 
สวนสาธารณะ ๑ แปลง และถนนสายหลักและถนนสายรอง ๒ แปลง โดยมีการพัฒนาพร้อมกับการวางผัง
พัฒนาจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดและการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยมีถนนสายย่อยภายใน
ชุมชน เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับถนนสายหลักและถนนอื่นรอบพ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้ ได้เปิดใช้ถนนโครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ถนนโครงการสาย ง๑๓ ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นโครงการที่ประสบ
ผลส าเร็จและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ เป็นการส่งเสริมการใช้ที่ดินในเขตศูนย์กลางเมืองให้เต็ม
ศักยภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณอื่นของจังหวัดสมุทรสาคร
ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะน าข้อมูล ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ ไปสู่การ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

๘. วิธีการประเมินผล 

              สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ    



๑๙ 
 
 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๖๓.๓ 
หญิง ๓๖.๗ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๖.๗ 

๑๘.๓ 
๓๐ 

๓๘.๓ 
๖.๗ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

- 
 - 

มัธยมศกึษา ๑๐ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๑๐ 
ปริญญาตร ี ๓๐ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๕๐ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๑๘.๓ 
๑.๗ 
๑.๗ 

๖๑.๗ 
๑๕ 



๒๐ 
 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๓๐ 
๒๐ 
๒๕ 
๔๕ 
๑ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๘๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  
มีจ านวนทั้งหมด ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๒.๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๘๑ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
๓. ร้อยละ ๗๗ ได้รับความรูจ้ากการลงพ้ืนที่ของสมาชกิวุฒสิภา และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการ

แก้ไขปัญหาในการด าเนิน 
๔. ร้อยละ ๗๔.๗ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๕. ร้อยละ ๗๔ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๖. ร้อยละ ๗๐ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๑๖ คน  
 - แบ่งออกเปน็  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๖ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวดั
สมุทรสาคร สนง.พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร สนง.



๒๑ 
 
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สนง.แรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โครงการชลประทานสมุทรสาคร สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาคร สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร และ
นายอ าเภอบ้านแพ้ว 
 ๒. ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร สถานี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ราชบุรี) หนังสือพิมพ์
บ้านเมืองนิวส์ และเว็บไซต์สาครออนไลน์ 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 

 
----------------------------------- 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๒ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวดัสมุทรสาคร 
----------------------- 

 
๑. เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

     
       

      
 

     
 

     
 

     



๒๓ 
 
๒. เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โครงการจดัรปูที่ดนิ สาย ง๑๓ หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

     
 

      

     
 

     
 
       

------------------------------------- 


